

TẬP HƯỚNG DẪN VỀ QUYỀN GIÁM HỘ

(ĐỂ GIÁM HỘ TRẺ EM TẠI
TÒA GIẢI QUYẾT DI SẢN)

Tập hướng dẫn này là nhằm thông tin cơ bản về quyền giám hộ pháp lý cho trẻ em. Tập này có chi tiết tổng quát về các thủ tục tòa án, nhiệm vụ và trách nhiệm của người giám hộ pháp lý, và những chi tiết hữu ích khác để giúp quý vị chu toàn bổn phận của người giám hộ. (Muốn biết chi tiết về việc trở thành người giám hộ của một trẻ đang nương tựa hoặc thuộc trách nhiệm của Tòa Thiếu Niên, quý vị nên xem tài liệu riêng về vấn đề đó.) Quý vị có thể hỏi thêm chi tiết về quyền giám hộ pháp lý tại một luật sư, Bộ Luật Giải Quyết Di Sản, và các ấn phẩm và tài nguyên tu. Quý vị cũng nên hỏi tòa hoặc văn phòng lục sự tòa về các thủ tục hoặc quy luật đặc biệt tại quận quý vị.

Form Adopted for Mandatory Use
Judicial Council of California
GC-205 V (Vietnamese)[Rev. January 1, 2001]

Cố vấn pháp lý – Luật sư có thể cố vấn cho quý vị và giúp quý vị chuẩn bị bản kiểm kê, kế toán, và đơn để nộp cho tòa. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, quý vị nên hỏi luật sư.

CÁC CHI TIẾT TỔNG QUÁT KHÁC

Chấm dứt quyền giám hộ – Quyền giám hộ có thể bị chấm dứt vì các lý do nhất định hoặc khi phù hợp với quyền lợi tốt nhất cho trẻ. Quyền giám hộ có thể bị chấm dứt theo quyết định riêng của tòa hoặc do đơn xin của trẻ, thân nhân của trẻ, hoặc bất người nào quan tâm. Nếu cần, tòa có thể bổ nhiệm một người giám hộ kế vị, hoặc tòa có thể giao trẻ lại cho cha mẹ nếu phù hợp với quyền lợi tốt nhất của trẻ.

Các văn kiện pháp lý – Muốn quyết định bổ nhiệm quý vị làm giám hộ có hiệu lực, tòa phải ký **Lệnh Bổ Nhiệm Người Giám Hộ Vị Thành Niên**. Sau khi tòa ký lệnh, người giám hộ phải đem **Những Thư Bổ Nhiệm Người Giám Hộ** đã chuẩn bị sẵn đến văn phòng lục sự để lục sự cấp những thư này. **Những Thư Bổ Nhiệm Người Giám Hộ** là một văn kiện pháp lý chứng minh là quý vị đã được bổ nhiệm và đang là người giám hộ một trẻ vị thành niên. Quý vị nên nhờ lục sự cấp nhiều bản sao có thị thực của **Những Thư** này. Các văn kiện pháp lý này sẽ giúp quý vị khi thi hành nhiệm vụ, chẳng hạn như ghi danh cho trẻ đi học, nhờ chăm sóc y tế, và quản trị di sản.

Luật sư và những tài nguyên pháp lý – Nếu quý vị có luật sư, luật sư sẽ cố vấn cho quý vị về các nhiệm vụ và trách nhiệm của quý vị, các giới hạn về quyền của quý vị, các quyền của trẻ, và những trường hợp quý vị phải tiếp xúc với tòa. **Nếu có thắc mắc về pháp lý, quý vị nên hỏi luật sư.** Xin nhớ rằng nhân viên tòa không thể cố vấn pháp lý cho quý vị.

Nếu không có luật sư, quý vị có thể nhờ giải đáp thắc mắc bằng cách liên lạc với những nguồn tài nguyên cộng đồng, các ấn phẩm tư, hoặc thư viện luật tại địa phương.

Quyền Giám Hộ Là Gì?

Quyền giám hộ là một tiến trình tòa án theo đó một người không phải là cha mẹ được giao quyền nuôi giữ một trẻ hoặc quyền về tài sản của trẻ. Muốn được bổ nhiệm làm người giám hộ thì phải nộp đơn xin và được tòa chấp thuận. Tập hướng dẫn này sẽ cung cấp một số chi tiết cơ bản về quyền giám hộ. Nếu tòa thành lập quyền giám hộ pháp lý, quyền giám hộ đó có thể là:

- Quyền giám hộ bản thân trẻ (nuôi giữ);
- Quyền giám hộ “đi sản” (tài sản của trẻ); hoặc
- Cả hai.

Nếu tòa bổ nhiệm quý vị làm người giám hộ cho một trẻ, quý vị sẽ đảm nhận các nhiệm vụ và bổn phận quan trọng. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm với tòa. Điều quan trọng là quý vị hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong cương vị người giám hộ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị nên hỏi luật sư hội đủ điều kiện cố vấn cho quý vị về những vấn đề này.

Người Giám Hộ Pháp Lý Là Gì?

Người giám hộ pháp lý là một người lớn được tòa giao quyền và trách nhiệm chăm sóc một trẻ, hoặc để quản trị tài sản của trẻ, hoặc cả hai.

Ai Có Thể Làm Người Giám Hộ Pháp Lý?

Thân nhân, bạn bè của gia đình, hoặc những người quan tâm khác đều có thể được bổ nhiệm làm người giám hộ pháp lý.

Trước Khi Quý Vị Nộp Đơn

Trước khi quý vị nộp đơn xin làm người giám hộ, quý vị nên xét đến những điểm sau đây:

- Có thực sự cần quyền giám hộ hay không?
- Quý vị đã xét đến những giải pháp khác hay chưa?
- Cha mẹ có ủng hộ thuận quyền giám hộ này hay không?
- Nếu không được cha mẹ ủng hộ, có đủ bằng chứng để quý vị chứng minh về nhu cầu cần quyền giám hộ hay không?
- Quý vị có cần được cố vấn hoặc trợ giúp pháp lý hay không?

BẢO HIỂM

Có bảo hiểm – Là giám hộ di sản, quý vị phải bảo đảm có đủ bảo hiểm thích ứng về tài sản và các rủi ro của di sản. Quý vị nên duy trì bảo hiểm trong suốt thời gian giám hộ hoặc cho đến khi bán tài sản được bảo hiểm.

LƯU HỒ SƠ VÀ KẾ TOÁN

Hồ sơ – Là người giám hộ di sản, quý vị phải lưu hồ sơ đầy đủ, chính xác về mỗi vụ giao dịch tài chính liên quan đến di sản. Tập chi phiếu cho tương mục chi phiếu giám hộ là phương tiện không thể thiếu được của quý vị để ghi hồ sơ lợi tức và chi tiêu. Quý vị cũng nên lưu tất cả các biên nhận mua hàng.

Vấn đề lưu hồ sơ thật quan trọng vì quý vị sẽ phải lập bản liệt kê tất cả tiền và tài sản quý vị đã nhận được, những gì quý vị đã chi tiêu, ngày mỗi vụ giao dịch, và mục đích giao dịch. Quý vị cũng sẽ phải ghi chi tiết số còn lại sau khi đã trả các chi phí của di sản.

Kế toán – Là người giám hộ di sản, quý vị phải nộp đơn xin tòa duyệt xét và phê chuẩn bản liệt kê của quý vị một năm sau khi được bổ nhiệm và sau đó ít nhất là hai năm một lần. Tòa có thể yêu cầu quý vị phải biện minh một số hoặc tất cả những khoản chi tiêu. Quý vị phải có các biên nhận và các văn kiện khác cho tòa duyệt xét, nếu được yêu cầu.

Nếu quý vị không nộp bản liệt kê cần thiết, tòa sẽ ra lệnh bắt quý vị phải nộp. Quý vị có thể bị tước quyền giám hộ nếu không nộp bản liệt kê.

Thế thức – Là người giám hộ di sản, quý vị phải tuân hành tất cả các điều luật tiểu bang và địa phương khi nộp bản liệt kê. Một thế thức nhất định được quy định trong Bộ Luật Giải Quyết Di Sản, mà quý vị phải tuân hành khi nộp bản liệt kê cho tòa. Quý vị nên xem các điều luật địa phương để biết các điều kiện đặc biệt của địa phương.

Nếu trẻ có di sản đang được quý vị giám hộ có cha mẹ còn sống hoặc nếu trẻ đó có tài sản hoặc được quyền hưởng tiền cấp dưỡng từ một nguồn khác, quý vị phải xin tòa chấp thuận thì mới được dùng tài sản giám hộ để cấp dưỡng, nuôi nấng, hoặc giáo dục cho trẻ. Quý vị phải nộp đơn xin hoặc kèm theo yêu cầu trong đơn gốc để xin chấp thuận, và nêu rõ các hoàn cảnh đặc biệt khiến cần dùng tài sản giám hộ để cấp dưỡng cho trẻ. Tòa thông thường sẽ chấp thuận đơn đó cho một thời gian nhất định, thường không quá một năm, và chỉ cho các mục đích nhất định và giới hạn.

KIỂM KÊ TÀI SẢN TRONG DI SẢN

Tìm tài sản trong di sản – Là người giám hộ di sản, quý vị phải tìm, giữ, và bảo vệ lợi tức và tài sản của trẻ được điều hành trong di sản. Quý vị phải sang tên sở hữu tất cả các tài sản thành tài sản giám hộ. Về bất động sản, quý vị nên lưu một bản sao *Thư Bồi Nhiệm Giám Hộ* với lưu ký viên quận tại mỗi quận trẻ có bất động sản.

Xác định trị giá bất động sản – Là người giám hộ di sản, quý vị phải sắp xếp để nhờ một trọng tài do tòa chỉ định xác định trị giá bất động sản trừ phi tòa miễn điều kiện bổ nhiệm đó. Chính quý vị, thay vì trọng tài, phải xác định trị giá của “những món tiền mặt” nào đó. Luật sư có thể cố vấn cho quý vị về cách này.

Nộp danh sách kiểm kê và định giá – Là người giám hộ di sản, quý vị phải nộp danh sách kiểm kê và định giá trong vòng 90 ngày sau khi được bổ nhiệm. Quý vị có thể phải trở lại tòa 90 ngày sau được bổ nhiệm làm giám hộ di sản, để bảo đảm quý vị đã nộp danh sách kiểm kê và định giá đúng mức.

Một Số Giải Pháp Khác Thay Quyền Giám Hộ

Thỏa Thuận Riêng – Quý vị có thể đi đến thỏa thuận riêng với cha mẹ của trẻ để chăm sóc cho trẻ. Văn bản thỏa thuận có thể được lập để ghi rằng quý vị có “quyền nuôi giữ” trẻ theo ưng thuận của cha mẹ. Thông thường cũng nên có phép về y tế cho những trường hợp cần cấp cứu, nhất là nếu cha hoặc mẹ không có mặt.
Lưu ý: Cha mẹ có thể thu hồi thỏa thuận này bất cứ lúc nào.

Bản Chứng Thệ Cho Phép của Người Chăm Sóc – Bộ Luật Gia Đình California cho phép một người có liên hệ với trẻ điền một mẫu *Chứng Thệ Cho Phép của Người Chăm Sóc*. Bản chứng thệ này thông thường cho phép người đó, trong cương vị người chăm sóc, ghi danh cho trẻ đi học và nhờ điều trị y tế cho trẻ.

Quý vị có thể đọc Bộ Luật Gia Đình đoạn 6550 để biết chi tiết về luật này. Quý vị có thể lấy mẫu về người chăm sóc tại văn phòng lục sự quận địa phương, qua các ấn phẩm pháp lý tư, hoặc từ luật sư tư. *Lưu ý: Cha mẹ của trẻ có thể thu hồi quyền của quý vị hoặc bác bỏ quyết định của quý vị bất cứ lúc nào theo loại thỏa thuận này.*

Các sắp xếp tài chánh khác – Luật cho phép cha mẹ thụ xếp những biện pháp tài chánh khác về tài sản để lại hoặc cho con cái. Thí dụ, có thể dùng một tương mục có ngân chặn và các biện pháp bảo vệ khác mà không cần phải bổ nhiệm người giám hộ di sản. Nên hỏi luật sư về những loại này. *Lưu ý: Một số viện tài chánh, công ty bảo hiểm, và tòa đòi hỏi phải bổ nhiệm một người giám hộ di sản trước khi họ tháo khoán tài chánh cho trẻ vì thanh niên.*

TIẾN TRÌNH – NGẮN GỌN

Nếu quý vị quyết định là trẻ cần có người giám hộ pháp lý, bước đầu tiên trong tiến trình thành lập quyền giám hộ là điền và nộp đơn cùng các văn kiện cần thiết khác cho lục sự tòa. Một số quận có thêm “những mẫu địa phương” cần phải điền cùng với những mẫu tiêu chuẩn.

Bất cứ thành phần nào quan tâm hoặc chính trẻ, nếu từ 12 tuổi trở lên, đều có thể nộp đơn xin. Những người nhất định nào đó phải được thông báo về đơn này, trừ phi được tòa miễn, trước khi tòa có thể phân xử nội vụ.

Tòa có thể ra lệnh phải hoàn tất một cuộc điều tra trước khi quyết định. Nếu thế, quý vị, trẻ, và bất cứ người nào khác được xem là cần thiết sẽ có thể được liên lạc về vụ này. Điều tra viên sẽ lập phúc trình cho tòa và đề nghị cách giải quyết. Vào lúc đó, vụ này có thể được phân xử. Tòa có thể chấp thuận đơn xin hoặc quyết định không có đủ lý do để thành lập quyền quản hộ.

Có lệ phí nộp đơn xin quyền giám hộ. Ngoài ra, quý vị cũng có thể phải đóng một khoản lệ phí để điều tra về quyền giám hộ. Nếu quý vị hoặc di sản của trẻ không có khả năng đóng lệ phí, quý vị có thể xin tòa miễn điều kiện lệ phí. Lục sự tòa có thể giao cho quý vị một mẫu xin miễn lệ phí.

GIÁM HỘ NGƯỜI

Tòa giải quyết di sản có thể bổ nhiệm một *giám hộ người* cho một trẻ khi không có cha mẹ để đáp ứng các nhu cầu của trẻ vì cha mẹ đã qua đời, mất khả năng, bỏ rơi trẻ, vì bổn phận quản sự, hoặc vì các lý do khác.

Các Trách Nhiệm Cơ Bản – Người giám hộ của trẻ có quyền chăm sóc, nuôi giữ, và kiểm soát trẻ. Là người giám hộ, quý vị có trách nhiệm cung cấp thực phẩm, quần áo, chỗ ở, giáo dục, và tất cả các nhu cầu y và nha khoa của trẻ. Quý vị phải cung cấp an toàn, bảo vệ, và giúp trẻ tăng trưởng về thể chất cũng như tinh thần. Cũng như cha mẹ, quý vị phải giữ liên lạc mật thiết với trường học và bác sĩ của trẻ.

Nuôi trẻ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Quý vị nên tìm hiểu về những nguồn tài nguyên cộng đồng nào có thể giúp quý vị và trẻ. Quý vị có thể nhờ một nhóm tương trợ gồm những người giám hộ trợ giúp và thông tin.

Nuôi Giữ – Là người giám hộ của trẻ, quý vị có toàn quyền pháp lý và nuôi giữ trẻ và có trách nhiệm về tất cả các quyết định về trẻ. Cha mẹ trẻ không còn được quyết định cho trẻ khi có người khác giám hộ. Các quyền của cha mẹ bị tạm ngưng—chứ không phải chấm dứt—khi có bổ nhiệm người giám hộ cho vị thành niên. Nếu muốn, quý vị có thể hỏi ý kiến cha mẹ về những vấn đề liên quan đến trẻ.

Quý vị nên dùng số an sinh xã hội của trẻ khi mở các trường mục cho di sản. Quý vị không bao giờ nên ký thác ngân khoản của di sản vào trường mục cá nhân của mình hoặc lẫn lộn với tiền của quý vị hoặc tiền của bất cứ người nào khác, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Chứng khoán trong di sản phải được giữ dưới một tên cho thấy đó là tài sản của di sản chứ không phải tài sản cá nhân của quý vị.

Trường mục có lãi và những khoản đầu tư khác – Trừ các trường mục chi phiếu dành cho các chi phí thông thường, quý vị nên ký thác ngân khoản của di sản vào các trường mục có lãi. Quý vị có thể ký thác ngân khoản của di sản vào các trường mục của những viện tài chính có bảo hiểm liên bang, nhưng quý vị không nên ký thác hơn \$100,000 trong bất cứ một viện nào. Quý vị nên hỏi luật sư trước khi đầu tư vào loại nào khác.

Trường mục có ngân chặn – *Trường mục có ngân chặn* là một trường mục tại một viện tài chính để ký thác tiền hoặc chứng khoán. Không người nào được rút tiền ra khỏi trường mục có ngân chặn nếu không có phép của tòa.

Tùy theo số tiền và đặc tính tài sản của trẻ, người giám hộ có thể chọn **hoặc tòa có thể đòi hỏi** ký thác tài sản của di sản vào một trường mục có ngân chặn. Là người giám hộ di sản, quý vị phải theo lệnh tòa và các thủ tục cần thiết để ký thác ngân khoản vào loại trường mục này. Dùng trường mục có ngân chặn là một biện pháp bảo vệ và có thể tiết kiệm được phí tổn bảo kê cho di sản.

Các hạn chế khác – Là người giám hộ di sản, quý vị sẽ có các hạn chế khác về quyền giải quyết tài sản trong di sản. Nếu không có lệnh tòa từ trước, quý vị không được trả lệ phí cho chính mình hoặc luật sư của quý vị. Quý vị không được dùng tài sản trong di sản để tặng bất cứ người nào. Quý vị không được mượn tiền từ di sản. Quý vị không được dùng tiền trong di sản để mua bất động sản nếu không có lệnh tòa trước.

Nếu quý vị không có phép của tòa để chi tiêu ngân khoản trong di sản, quý vị có thể phải hoàn trả lại di sản từ tiền riêng của quý vị và có thể bị tước quyền giám hộ. Quý vị nên hỏi luật sư về các điều kiện pháp lý liên quan đến việc bán, cho thuê dài hạn, thế chấp, và đầu tư tài sản trong di sản.

Chấm dứt quyền giám hộ người – Quyền giám hộ của một người tự động chấm dứt khi trẻ đủ 18 tuổi, được nhận làm con nuôi, kết hôn, được lệnh tòa giải tỏa tư cách nương tựa, nhập ngũ, hoặc qua đời. Nếu không thuộc những trường hợp này thì trẻ, cha mẹ, hoặc người giám hộ có thể nộp đơn xin tòa chấm dứt quyền giám hộ. Nhưng phải chứng minh là không còn cần có người giám hộ nữa hoặc chấm dứt quyền giám hộ là thích hợp nhất cho quyền lợi của trẻ.

GIÁM HỘ DI SẢN

Nếu tòa bổ nhiệm quý vị làm người giám hộ di sản của trẻ, quý vị sẽ có thêm nhiệm vụ và bổn phận. Tiền và các tài sản khác của trẻ được gọi là “di sản” của trẻ. Bổ nhiệm người giám hộ di sản của trẻ là một vấn đề trọng đại. Tòa rất xem trọng vấn đề này. Người giám hộ di sản phải quản trị tiền của trẻ, thu thập và kiểm kê tài sản, giữ hồ sơ tài chính chính xác, và thường xuyên nộp hồ sơ kết toán tài chính cho tòa. Nên nhờ luật sư cố vấn pháp lý trong việc quản trị di sản.

QUẢN TRỊ DI SẢN

Đầu Tư Thận Trọng – Là người giám hộ di sản, quý vị phải quản trị tài sản của trẻ trong cương vị một người thận trọng quản trị tài sản của người khác. Điều này có nghĩa là quý vị phải thận trọng và không được đầu tư vào những loại đầu cơ hoặc có nhiều rủi ro.

Giữ tài sản trong di sản riêng biệt – Là người giám hộ di sản, quý vị phải giữ tiền và tài sản của trẻ riêng biệt với tài sản của mọi người khác, kể cả tài sản của quý vị. Khi quý vị mở trường mục ngân hàng cho di sản, tên trường mục phải cho thấy đó là trường mục **giám hộ** chứ không phải trường mục cá nhân của quý vị.

Giáo Dục – Là người giám hộ của trẻ, quý vị có trách nhiệm về giáo dục cho trẻ. Quý vị quyết định trẻ đi học ở trường nào. Là người bên vực cho trẻ trong hệ thống học đường, quý vị nên tham dự những buổi họp và giữ vai trò tích cực trong nền giáo dục của trẻ. Đối với những trẻ nhỏ hơn, quý vị có thể cho trẻ gia nhập chương trình Head Start hoặc các chương trình khác tương tự. Đối với những trẻ lớn hơn, quý vị nên cứu xét các nhu cầu giáo dục tương lai của trẻ chẳng hạn như trường đại học hoặc một trường chuyên môn. Quý vị phải trợ giúp trẻ tiếp nhận các dịch vụ nếu trẻ có các nhu cầu giáo dục đặc biệt. Quý vị nên giúp trẻ ấn định và đạt được các mục tiêu giáo dục của trẻ.

Nhà Ở – Là người giám hộ, quý vị có quyền quyết định trẻ sống ở đâu. Trẻ thông thường sẽ sống với quý vị, nhưng khi cần thiết, quý vị được phép sắp xếp khác nếu phù hợp với quyền lợi tốt nhất của trẻ. Quý vị nên xin tòa chấp thuận trước khi đưa trẻ về lại với cha mẹ của trẻ.

Là người giám hộ, quý vị **không** có quyền thay đổi chỗ ở của trẻ ra ngoài California trừ phi có phép trước của tòa. Nếu tòa cho phép, luật California đòi hỏi quý vị phải thành lập quyền giám hộ pháp lý tại tiểu bang nơi trẻ sẽ cư ngụ. Mỗi tiểu bang có luật lệ khác nhau về quyền giám hộ. Quý vị nên hỏi thêm chi tiết về quyền giám hộ tại tiểu bang nơi quý vị muốn trẻ cư ngụ.

Điều trị y khoa – Là người giám hộ, quý vị có trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu y tế của trẻ. Trong đa số trường hợp, quý vị có quyền ưng thuận cho điều trị y tế cho trẻ. Nếu trẻ từ 14 tuổi trở lên thì không được giải phẫu cho trẻ trừ phi (1) cả trẻ lẫn người giám hộ ưng thuận hoặc (2) có lệnh tòa cho phép rõ ràng trường hợp giải phẫu đó. Điều kiện này luôn luôn được áp dụng trừ khi cần cấp cứu.

Người giám hộ không được dùng quyền giám hộ pháp lý để cưỡng bách trẻ nhập viện sức khỏe tâm thần để điều trị. Phải có phiên xử về quyền quản hộ sức khỏe tâm thần khi cưỡng bách nhập viện. Tuy nhiên, người giám hộ có thể nhờ cố vấn và cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cần thiết cho trẻ. Có nhiều dịch vụ cố vấn khác nhau để giúp trẻ. Là người giám hộ, quý vị phải nhờ đến các dịch vụ cần thiết, hợp tác với các nhân viên cố vấn, và duy trì liên lạc đều đặn với những nơi điều trị của trẻ.

Luật cho phép những trẻ lớn hơn và chín chắn hơn được ưng thuận dịch vụ điều trị cho chính mình trong một số trường hợp nào đó, chẳng hạn như điều trị sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú, chăm sóc y tế về thai nghén hoặc bệnh phong tình, và điều trị ma túy và rượu.

Các tài nguyên cộng đồng – Có các cơ quan tại mỗi quận có thể giúp đáp ứng các nhu cầu nhất định của trẻ trong các môi trường va chạm, khó khăn, hoặc bị thiếu thốn. Nếu trẻ có các nhu cầu đặc biệt, quý vị phải cố đáp ứng các nhu cầu đó hoặc cung cấp các dịch vụ thích hợp. Một số trẻ có thể bị các khuyết tật thể chất hoặc học tập. Các trẻ khác có thể bị hành hạ ở nhà hoặc là nạn nhân bị ngược đãi. Có thể cần đến dịch vụ cố vấn và các dịch vụ khác để trợ giúp trẻ có các nhu cầu đặc biệt hoặc trải qua các khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Nếu cần được giúp, quý vị nên nhờ tòa hoặc cơ quan dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương giới thiệu đến các cơ quan có thể giúp quý vị và trẻ.

Cấp dưỡng tài chính – Ngay cả khi trẻ có người giám hộ, cha mẹ vẫn có bổn phận cấp dưỡng tài chính cho trẻ. Người giám hộ có thể kiện để bắt phải cấp dưỡng cho trẻ. Quý vị có thể liên lạc với cơ quan cấp dưỡng trẻ em địa phương tại quận quý vị để thu tiền cấp dưỡng từ cha mẹ. Trẻ cũng có thể hội đủ điều kiện hưởng Trợ Cấp Tạm Thời cho các Gia Đình Túng Thiểu, TANF, trước đây được gọi là AFDC, quyền lợi an sinh xã hội, quyền lợi của Sở Cựu Chiến Binh, quyền lợi an sinh xã hội cho trẻ thổ dân, và những nguồn tài trợ công hoặc tư khác.

Thăm viếng – Tòa có thể đòi hỏi quý vị phải cho phép thăm viếng hoặc liên lạc giữa trẻ và cha mẹ. Các nhu cầu của trẻ thường đòi hỏi là phải duy trì quan hệ giữa cha mẹ và trẻ, trong phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, tòa có thể áp đặt các hạn chế về thăm viếng, chẳng hạn như phải có người giám thị. Tòa cũng có thể áp đặt các điều kiện khác cho quyền lợi của trẻ.

Trong hầu hết mọi trường hợp, quý vị nên có quan hệ làm việc với cha mẹ của trẻ nếu có thể được. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, quý vị phải theo đúng tất cả lệnh tòa, gồm cả những lệnh có thể hạn chế liên lạc và thăm viếng.

Bảng lái xe – Là người giám hộ, quý vị có quyền ưng thuận cho trẻ vị thành niên nộp đơn xin bằng lái xe. Nếu quý vị ưng thuận, quý vị sẽ chịu trách nhiệm về bất cứ khoản bồi thường dân sự nào có thể xuất phát từ tai nạn do trẻ vị thành niên gây ra. Luật đòi hỏi bất cứ người nào ký đơn DMV cũng đều phải mua bảo hiểm cho vị thành niên.

Gia nhập quân đội – Người giám hộ có thể ưng thuận cho trẻ vị thành niên gia nhập quân đội. Nếu trẻ vị thành niên phải lên đường phục vụ hiện dịch trong quân đội, trẻ vị thành niên đó trở thành tự lập theo luật California.

Kết hôn – Nếu trẻ vị thành niên muốn kết hôn thì phải có phép của người giám hộ và tòa. Nếu trẻ vị thành niên kết hôn hợp pháp, trẻ vị thành niên đó trở thành tự lập theo luật California.

Đổi địa chỉ – Người giám hộ phải thông báo bằng văn bản cho tòa về bất cứ thay đổi địa chỉ nào của trẻ hoặc người giám hộ. Các thay đổi này gồm bất cứ thay đổi nào từ việc trẻ rời nhà người giám hộ hoặc trở về nhà cha mẹ. Quý vị phải luôn luôn có **phép tòa** trước khi đưa trẻ đến một tiểu bang hoặc nước khác.

Nhân viên thăm viếng của tòa và phúc trình hiện trạng – Một số quận có một chương trình để “nhân viên thăm viếng của tòa” theo dõi và tái duyệt quyền giám hộ. Nếu quận quý vị có một chương trình như vậy, quý vị sẽ phải hợp tác với bất cứ yêu cầu nào của nhân viên thăm viếng của tòa. Ngoài ra, là người giám hộ, quý vị có thể phải đi đến và nộp phúc trình hiện trạng. Tại tất cả các quận, quý vị phải hợp tác với tòa và nhân viên điều tra của tòa.

Hành kiểm xấu của trẻ – Là người giám hộ, cũng như cha mẹ, phải chịu trách nhiệm về các tác hại và thiệt hại do hành vi xấu của trẻ cố ý gây ra. Có các điều luật đặc biệt về vấn đề tác hại do súng gây ra. Nếu quan ngại về việc có thể phải chịu trách nhiệm, quý vị nên hỏi luật sư.

Các trách nhiệm khác – Tòa có thể áp đặt các điều kiện khác về quyền giám hộ hoặc thêm nhiệm vụ cho quý vị trong cương vị giám hộ. Thí dụ, tòa có thể đòi hỏi người giám hộ hoàn tất những lớp cố vấn hoặc nuôi dạy con cái, cung cấp các dịch vụ nhất định nào đó cho trẻ, hoặc theo đúng một kế hoạch thăm viếng được xếp đặt giữa trẻ với cha mẹ hoặc thân nhân của trẻ. Là người giám hộ, quý vị phải tuân theo tất cả lệnh tòa.